

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

vốn đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh có 88 ca nhiễm Covid-19, không ghi nhận trường hợp tử vong, đã điều trị khỏi 85 ca, hoàn thành 10 đợt tiêm vắc-xin với 334.546 mũi tiêm. Đến nay, tình hình dịch bệnh trong tỉnh luôn được kiểm soát, ngăn chặn, khống chế, bảo vệ an toàn sức khỏe để nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành quả lớn nhất

trong 9 tháng đầu năm 2021 đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nhờ có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, phù hợp theo yêu cầu tình hình thực tiễn cộng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Qua đó tạo môi trường sống an toàn cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trước nhiệm vụ nặng nề 3 tháng cuối năm vừa phải duy trì giữ vững tình hình vừa phải thích ứng với điều kiện mới, các cấp, ngành cần rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống dịch một cách hiệu quả. Trong đó tập trung các nguồn lực, phân công trách nhiệm nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về công tác phòng, chống dịch theo phương thức mới, bắt nhịp cùng các tỉnh trong khu vực và của toàn quốc về phòng, chống dịch bảo đảm giữ vững môi trường an toàn về dịch Covid-19 song vẫn mở cửa thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhờ kiểm soát tốt

tình hình dịch Covid-19 đã tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và đạt nhiều kết quả nổi bật trên cả 3 lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế cũng như công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm và đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác mặt trận, các đoàn thể cũng được quan tâm chỉ đạo, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ những kết quả trên cần rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó phải nâng động, linh hoạt, sáng tạo phù hợp trong mọi tình hình, bám sát yêu cầu thực tiễn để có các giải pháp chỉ đạo phù hợp tạo sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân. Ngoài ra, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, trong 9

tháng đầu năm đã có nhiều cách làm mới, nhiều địa phương, đơn vị chủ động, năng động đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp tạo sinh khí mới, hình thái phát triển mới cần phải tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: trách nhiệm của một số ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại; vẫn để các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác mặt trận, các đoàn thể cũng được quan tâm chỉ đạo, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện tốt các cấp, các ngành cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo đà bứt phá trong 3 tháng cuối năm. Tập trung nâng cao, thể mạnh của tỉnh tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho

những dự án đầu tư mới có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị cao để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp. Trước những yêu cầu phát triển mới, các cấp, các ngành cần có phương thức khai thác, chủ trương phân bổ nguồn lực một cách phù hợp, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần có giải pháp ưu tiên phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp theo phương thức "xanh hóa". Tiếp tục quan tâm tới lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh... phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, tạo đà phát triển cho tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021.

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 14

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo những người đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc tiếp xúc với người ở địa điểm trên trong khoảng thời gian từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện, xã để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Y tế thành phố	0987.631.599 hoặc 0822.662.399
2	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	0987.923.219
3	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0838.101.678 hoặc 0978.098.797
4	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0332.287.777
5	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0346.300.058 hoặc 0978.729.339
6	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	02273.616.202
7	Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải	0766400969 hoặc 0347547496
8	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	02273.821.818
9	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	02273.831.895

Rà soát, xét nghiệm, quản lý người liên quan tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại Hà Nội vẫn xuất hiện những ca bệnh rải rác trong cộng đồng, ngày 30/9/2021 ghi nhận 1 ca mắc mới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Mặt khác, những ngày gần đây lượng người từ Hà Nội và các địa phương có ca bệnh vào tỉnh Thái Bình rất lớn. Do đó, nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh là luôn thường trực. Để chủ động phòng, chống dịch, Sở Y tế đề nghị các địa phương, các ngành, các đơn vị y tế và liên quan tập trung triển khai hoạt động rà soát, giám sát, xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ như sau:

- Tập trung chỉ đạo rà soát, lập danh sách lấy mẫu và xét nghiệm cho toàn bộ người đã từng ở Hà Nội và về, đến, ở tỉnh Thái Bình tính từ ngày 15/9/2021 đến nay, nhất là những người đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; thời gian hoàn thành trước 10h00 ngày 2/10/2021.
- Trung tâm y tế huyện, thành phố chủ trì, chỉ đạo việc lấy mẫu các đối tượng nguy cơ tại địa phương gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 10h00 ngày 2/10/2021. Đối với đơn vị y tế rà soát nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về đơn vị trong khoảng thời gian trên; thực hiện thông báo với chính quyền địa phương nếu bệnh nhân đã được ra viện; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang ở viện gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm ngay tại đơn vị nếu thực hiện được.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, thực hiện xét nghiệm và trả kết quả trước 19h00 ngày 2/10/2021 và tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh, Sở Y tế.
- Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp thông tin, thông báo tới cán bộ, người lao động tại đơn vị thực hiện khai báo y tế nếu có yếu tố liên quan đến các địa điểm trên và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

ĐÀO QUẢN

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nghị quyết số 03-NQ/TU ban hành đã góp phần khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, chững lại trong chỉ đạo và triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, đến hết năm 2019, 100% các xã, huyện, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2020, toàn tỉnh có 13 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, vượt 0,5% so với mục tiêu Nghị quyết. 17 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã

hội ở nông thôn được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, vai trò của người dân nông thôn được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh nông thôn được bảo đảm. Cùng với đó, việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Các doanh nghiệp tích cực tham gia trong việc tạo các chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa với nông dân; tư tưởng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn được hình thành và mở rộng, xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 22.169,58ha đất nông

nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, coi trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết một số nội dung: Đề nghị tỉnh trong thời gian tới tập trung cao nguồn lực đầu tư cho cơ sở; có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ động trong xây dựng NTM; có cơ chế động viên, hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Xem xét, cần nhắc lại các mục tiêu liên quan đến số lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện được công nhận huyện NTM nâng cao trong giai đoạn tới cho sát với thực tế...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, tỉnh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục và tập trung tháo gỡ như: một số tiêu chí đã đạt được nhưng chưa bền vững; còn tình trạng chạy theo thành tích nên để lại một số hệ lụy như nợ đọng xây dựng cơ bản; chưa chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực trạng đó đặt ra cho tỉnh rất nhiều nhiệm vụ để đạt chuẩn NTM nâng cao. Xem xét, cần nhắc lại các mục tiêu liên quan đến số lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện được công nhận huyện NTM nâng cao trong giai đoạn tới cho sát với thực tế...



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Thụy Chính (Thái Thụy).

Ngày đầu thực hiện Công văn số 4330 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Với một số điểm quan trọng trong Công văn số 4330 như: Tiếp tục thực hiện không tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân người Thái Bình) từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và khu vực đang thực hiện phong tỏa do có ca bệnh, trừ một số trường hợp đặc biệt có quy định cụ thể và phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm và phải có các giấy tờ liên quan để chứng minh phù hợp với lý do di chuyển vào tỉnh. Công văn cũng quy định chung về công tác phòng, chống dịch đối với người và phương tiện từ 0 giờ 00 ngày 1/10, đến, vào tỉnh Thái Bình từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, khu vực đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ

thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6 - 17 giờ ngày 1/10 đã có 896 phương tiện giao thông, 1.770 lượt người lưu thông qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đệ, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm soát từ xa, phân luồng giao thông, kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn khai báo y tế. Qua



Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu sông Hòa.

đó, kịp thời phát hiện, kiên quyết không cho 14 trường hợp người, phương tiện vi phạm quy định phòng, chống dịch vào tỉnh. Người dân và phương tiện qua chốt đều tự giác chấp hành nghiêm và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định. Khi tiếp nhận nội dung Công văn số 4330 của UBND tỉnh, người dân đều đồng thuận và cho đây là những biện pháp cần

thiết với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Anh Phạm Ngọc Khởi, lái xe container biển kiểm soát 51C-748.97 chở hàng tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng cho biết: Mỗi lái xe đường dài như chúng tôi đều hiểu khi dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, do đó tôi rất ủng hộ và chấp hành những biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch của tỉnh Thái Bình. Khi lưu thông qua chốt cầu Tân Đệ ngoài việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, chúng tôi đã chấp hành đầy đủ khai báo y tế, trình các loại giấy tờ theo quy định như giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, giấy xác nhận nơi đi, nơi đến... Thời gian xử lý các thủ tục hành chính của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát làm khá nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình, tạo điều kiện cho người, phương tiện chấp hành đầy đủ quy định lưu thông.

Theo Trung úy Nguyễn Thế Tài, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh: Lực lượng

chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh tại cầu Tân Đệ đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, ngay sau khi nhận được Công văn số 4330 của UBND tỉnh, chúng tôi đã quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững thành quả phòng, chống dịch của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ngày đầu thực hiện Công văn số 4330 của UBND tỉnh, lượng người và phương tiện lưu thông qua chốt không có nhiều biến động so với ngày thường; qua công tác tuyên truyền, người dân đồng thuận, đánh giá cao các chủ trương, chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Thái Hà là cửa ngõ quan trọng đón lượng người, phương tiện lưu thông vào tỉnh từ hướng Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên... Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trong cộng đồng và tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, công

tác kiểm soát qua chốt Thái Hà được thực hiện chặt chẽ. Từ 7 - 17 giờ ngày 1/10, lực lượng chức năng đã kiểm soát 800 người, 443 phương tiện (66 xe mô tô, 377 xe ô tô) lưu thông qua chốt, phát hiện và yêu cầu quay đầu 3 phương tiện và 4 người do không đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Trung tá Bùi Hồng Trường, cán bộ Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: Qua các phương tiện truyền thông, người dân đã chủ động tìm hiểu các quy định phòng, chống dịch của trung ương và của tỉnh. Trong ngày đầu thực hiện quy định mới của tỉnh, lượng người và phương tiện lưu thông qua chốt không có nhiều biến động và đa phần người dân chấp hành nghiêm theo các hướng dẫn phòng, chống dịch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lực lượng quân đội đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên ngành trong công tác điều tiết, phân luồng giao thông, kiểm soát quân sự, bảo đảm công tác hậu cần tại chốt, tạo thêm lớp bảo vệ vững chắc từ xa, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Vừa hoàn thành các thủ tục để được cơ quan chức năng tại

chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Thái Hà cấp phép vào địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Văn Bảo, lái xe biển kiểm soát 34D-016.80 đi từ quận Cầu Giấy (Hà Nội) về thị trấn Tiến Hải chia sẻ: Để thuận lợi trong quá trình lưu thông trên đường và góp phần tiết kiệm thời gian cho cơ quan chức năng tại các chốt kiểm soát, tôi đã chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kỹ những giấy tờ có liên quan, khai báo y tế, lịch trình... để tránh việc di chuyển tới các chốt kiểm soát gây ùn tắc, mất thời gian, ảnh hưởng trật tự giao thông công cộng. Khi về địa phương chấp hành nghiêm các quy định khai báo y tế, cách ly theo quy định để góp phần cùng cộng đồng phòng, chống dịch hiệu quả.

Bên cạnh việc chủ động kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn, các ngành và địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để chủ động thực hiện nghiêm chỉ đạo mới trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh, qua đó góp phần tích cực ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

TRINH CƯỜNG